



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1523 15 tháng 9 năm 2024

Tứ Quý

*Tứ quý khai thông đường trí đạo
Quán thông tứ đại trở về cao
Quân bình tự đạt tự hành mau
Chuyển biến vô cùng tự giác cao*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tại sao chơn lý phải tròn mới đúng ?
- 2) Triền miên khai triển trong tâm thức là sao ?
- 3) Việc làm muốn được thông suốt thì phải làm sao ?
- 4) Qui nguyên giếng mới là qui nguyên làm sao ?
- 5) Nhắm mắt xuất ra là xuất làm sao ?
- 6) Minh tâm kiến tánh là minh làm sao ?
- 7) Muốn phân minh đời đạo thì phải làm sao ?

1) Montréal, 19/06/98 6 :00 AM

Hỏi : Tại sao chơn lý phải tròn mới đúng ?

Đáp : Thừa chơn lý là sự thật của Trời Đất hình thành bởi điện khí của Trời Đất chỉ có tròn không thể méo được

Kệ :

*Điểm giới phân minh chẳng tréo tròn
Thật thà trật tự tiến vô cùng
Qui nguyên giềng mối không giao động
Quyết tiến không lùi lý trung dung*

2) Montréal, 20/06/98 6 :03 AM

Hỏi : Triền miên khai triển trong tâm thức là sao ?

Đáp : Thừa triền miên khai triển trong tâm thức là lúc nào tâm thân cũng nhẹ nhàng, như mới ngủ dậy không lo buồn và nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn trước mắt vạn vật đều không

Kệ :

*Thức giác tâm tư chuyển một vòng
Về không thanh nhẹ chẳng cầu mong
Tâm thân xây dựng đều là tốt
Thanh nhẹ vô cùng chẳng ước mong*

3) Montréal, 21/06/98 7 :20 AM

Hỏi : Việc làm muốn được thông suốt thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa việc làm muốn được thông suốt, thì phải thực hành đúng chiều hướng của tâm thức, trong trật tự ngăn gọn và nhanh chóng

Kệ :

*Thực hành điểm giới hướng về thanh
Điểm giới phân minh tự hợp thành
Trật tự thực hành trong thức giác
Về không thanh nhẹ chẳng còn tranh*

4) Montréal, 22/06/98 4 :45 AM

Hỏi : Qui nguyên giềng mối là qui nguyên làm sao ?

Đáp : Thừa qui nguyên giềng mối là luồng điện trung tim bộ đầu hội nhập với thanh quang, tự nhiên hiểu mọi việc của chính mình đã tạo ra từ tiền kiếp tới bây giờ, tự ăn năn sám hối đóc lòng tu tiến

Kệ :

*Khai thông nguyên lý chẳng lo phiền
Trì chí tu tâm pháp tiến xuyên
Mật pháp chơn truyền nay đạt thức
Bình tâm khai triển tự mình yên*

5) Montréal, 23/06/98 1 :50 AM

Hỏi : Nhắm mắt xuất ra là xuất làm sao ?

Đáp : Thừa nhắm mắt xuất ra là luồng điện của nội tâm xuất ra, do tập quán thực hành Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định lâu ngày đạt tới quân bình tự xuất, khi nhắm mắt

Kệ :

*Điện xuất do tâm tự thực hành
Di Đà lục tự đạt phần thanh
Chơn tâm thức giác tùy duyên tiến
Thực hiện chơn tu đạt giới thanh*

6) Montréal, 24/06/98 6 :15 AM

Hỏi : Minh tâm kiến tánh là minh làm sao ?

Đáp : Thừa minh tâm kiến tánh là hiểu chính mình nhiều hơn, nhiên hậu mới có cơ hội sửa tiến

Kệ :

*Sửa mình tự tiến mới là tiên
Khai triển tâm linh rõ chính mình
Trật tự hợp thành chơn lý đạo
Cảm minh thiên địa chẳng lo phiền*

7) Montréal, 25/06/98 6 :00 AM

Hỏi : Muốn phân minh đời đạo thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn phân minh đời đạo thì phải hành pháp, khai triển trung tim bộ đầu, nhiên hậu mới thấy rõ luồng điện trung tim bộ đầu chỉ có đi lên chứ không có đi xuống, mới cảm thông nguyên lý của Trời Phật mà tu

Kệ :

*Phát triển đi lên mới giải mù
Chẳng còn mê chấp chẳng còn ngu
Thành tâm xuất phát tâm tu tiến
Thức giác bình tâm tự tiến tu*

Nhẫn Hòa

*Nhẫn hòa thật sự hồi sinh
Nhẫn hòa thật sự chơn tình quang khai
Nhẫn hòa tiến hóa hoài hoài
Nhẫn hòa thanh tịnh mở hai đạo đời
Nhẫn hòa tiến hóa hợp thời
Nhẫn hòa phá chấp lập đời tân dân
Nhẫn hòa thiên hạ rất cần
Nhẫn hòa giải tiến góp phần dựng xây
Nhẫn hòa cảm thức thân này
Nhẫn hòa yêu quý vui vầy cảm giao
Nhẫn hòa qui hội muôn màu
Nhẫn hòa ổn định đổi trao tình Trời
Nhẫn hòa ổn định tâm lời
Nhẫn hòa học hỏi hợp thời thặng hoa
Nhẫn hòa cảm thức tình Cha
Nhẫn hòa khai triển chan hòa tình thương
Nhẫn hòa thực hiện gieo gương
Nhẫn hòa qui hội tình thương đạo đời
Nhẫn hòa chẳng lăm lý lời
Nhẫn hòa thực hiện đạo đời trong tâm
Nhẫn hòa minh cảm mừng thâm
Nhẫn hòa thanh tịnh tự thâm tiến tu.*

Lương Sĩ Hằng.

Hawaii, 03-01-1988

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” 18/9/1988 (tiếp theo)

Bạn đạo: Trong lúc mình bị bệnh hoài, nếu đau thì mình phải tu, vô nhà thương điều trị thì mình có nên tiếp tục thiền, hay là không?

Đức Thầy: Nếu có cơ hội mình ý thức được, mình vẫn thiền, vẫn làm Chiêu Minh.

Bạn đạo : Nhưng mà trong lúc đó mình yếu quá, mà ...

Đức Thầy: Chùng nào mà mình mê hết, liệt, không làm được đó, thì không nói; mà có thể làm được một giây cũng có xoay chuyển một giây; bởi vì xoay chuyển đó là tự chủ, khai tâm, mở trí.

Bạn đạo: Trong lúc con.... không tự trị được nữa.

Đức Thầy: Không có tự trị là mình bỏ luôn, không có thiền cũng được; thấy không? Cái đó là mê man bất tỉnh rồi. Còn mình tỉnh là mình vẫn làm!

Cho nên, nhiều người không hiểu, nói, “Tui tu mà tại sao tui vô nhà thương?” “Vì tui sai, tui làm không đúng cái Luật Trời, thì tui phải thọ bệnh!” Mà vô giường bệnh đó mới ăn năn hối cải, thấy cái tội của chính mình.

Bạn đạo: Tại sao lúc đó đến giờ cứ sợ sợ hoài; là cái gì?

Đức Thầy: Con sợ sợ là vì con làm không có đúng luật! Cái luật tự chủ, ngày nay con hiểu: trở về với thanh tịnh, sáng suốt, là nắm được chủ quyền!

Khi mà con trở về thanh tịnh và sáng suốt, con nắm được chủ quyền rồi, con mới thấy con là giống dân của ai, con của ai? Thực sự là con của ông Trời sản xuất ra, chớ không phải người thế gian tạo được! Con hiểu không?

Con của Thượng Đế thì phải sáng suốt, quán thông, tha thứ và thương yêu, đầy lòng từ bi bác ái; chớ không có nuôi chuyện giận hờn, cộc cằn nữa; hả!

Cho nên, không phải “Có tiền rồi tui mới tha thứ được!” Không có! “Trong tâm tui có tiền, không có tiền, địa vị, không địa vị, tui phải thực hiện cho được cái từ bi thương yêu của Trời Phật đã thương yêu tui, cũng như cha mẹ đã thương yêu tui, nhân loại đã thương yêu tui! Tui phải biết tha thứ và thương yêu tất cả mọi người”; thì bệnh hoạn đâu có!

Cũng như Việt, Miên, Lèo, ba xứ: người Lèo họ có bao nhiêu tiền họ cũng không cần biết, họ cần cuộc vui thôi, nhưng mà tâm họ lúc nào cũng tưởng Phật, tưởng Thần, Thánh, Tiên, Phật, chớ tâm họ không có ngạo mạn mà khinh thị Trời, Phật; không dám làm điều đó; cho nên họ đâu

cần phải có bùa mà họ sống! Thấy nghèo, nhưng mà họ sống trong thanh nhàn. Hồi xưa, Con lên Vientiane, thấy người Lào ở Vientiane người ta có bao nhiêu tiền người ta đánh bài hết; giải trí cho nó vui, rồi rốt cuộc hết thôi à! Cái tâm nó nhẹ nhàng vậy đó; mà nó quan trọng là Trờ Phật, thành ra nó không có bị điên loạn nhiều.

Cũng như bên Việt Nam thì nhiều chuyện này kia, kia nọ, điên loạn; rồi bị đủ thứ hình phạt hết trơn trơn vì muốn khôn hơn con người, muốn ăn lận con người, là phải bị!

Còn đây, cái tâm nó hiền hòa là nó không có bị.

Bạn đạo: *Mấy lần trước thì phải làm vậy; có khi con đánh nó, nhưng mà Thầy dạy con là, sau này Thầy dạy là mình phải cho trung hòa, thì ...*

Đức Thầy: Không, niệm Phật là để giải nó, chứ không phải hòa! Niệm Phật là Con đánh nó đó!

Bạn đạo: *Hồi xưa, lúc mà Con thấy mà không xong, khó ... hơn trước. Nhưng mà sau Thầy nói không có làm như vậy nữa, mình tu là mình không có đánh người ta!*

Đức Thầy: Đó, học nhịn nhục.

Bạn đạo: *Thì trong chiều hướng đó, mấy lần, có đôi lần thì con điều đình với nó, con nói là, “Đình có phá; để tui tu; sau này tui có thanh điểm thì tui sẽ giúp cho sáng suốt, giải thoát.” Thì có đôi ba lần được như vậy; nhưng mà sao cái lần này nó dữ quá, nó làm con không có sự lựa chọn!*

Đức Thầy: Tại con không có trật tự: cái thứ nhất, tình người con không thể hiện trong gia đình được tốt, thì nó bị ám khí cho nên nó tấn công con được.

Bây giờ con có đi làm không?

Bạn đạo: *Dạ, không.*

Đức Thầy: Lâu lâu ta rảnh, ta lên đây ta thiền; chỗ thanh tịnh, tránh bớt động loạn. Nhiều khi ở nhà nghe trái tai, Con giận, Con hờn; là Con bị cái đó, bực tức đó; cái bực tức nó đem lại ma quỷ nhập tâm lắm! Con hiểu không?

Bạn đạo: *Cảm ơn Thầy đã cho con những lời dạy dỗ ngày hôm nay.*

Đức Thầy: Tương lai ở đây có chỗ để đọc sách; Con tới, Con rảnh, Con đọc; những cuốn sách mà ở Thiên Viện đã in ra đều là hội ý hữu ích cho chính Con. Cho nên lúc đó Con thấy, với thanh khí nhẹ nhàng trong Thiên Viện rồi, Con mới khai triển được tâm thức chứ không có bị lố kia kẹt hoài, kẹt hoài trong gia đình, thét làm Con kẹt rồi Con phát triển không được. Con hiểu không?

Đức Thầy: Có ai muốn hỏi gì? Nói tiếng Pháp; có ai muốn hỏi gì?

Bạn đạo: Con xin ngắt lời;

Đức Thầy: Ừ; Bà qua đây.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con đến đây để xin, chút nữa là con xin tạ Ông Trên, trình bày con xin tập ở đây. Con nghe cái băng mà Thầy giảng về sự thanh tịnh, con cũng thiền thôi, nhưng mà cũng có đôi khi thiền thì con thấy có vấn đề gì đó mà con xin tập không có được sơ xuất; không sơ xuất thì, thưa Thầy chỉ bảo cho con biết thiền, con thực tập, luật tiến hóa.

Hai nữa là, lúc trong cái băng lúc này hồi sáng Thầy dạy đó, thì con thấy câu Thầy bảo là; thành ra cái cửa ham muốn thì lấy gì trả, kính thưa Thầy? Rồi cái sự đó thì, khi mà mình tu thì mình lấy, nghĩa là, có thanh điển trong đó, hướng trước, nâng cái thanh điển lên tạ ơn Trời. Như thế thì có phải đúng với cái nghĩa, không?

Đức Thầy: Đúng; vậy là đúng! Chịu tu mới là trả hết nợ.

Còn người tu mà không chịu giải những sự tăm tối của chính mình, củng cố sự tăm tối của chính mình, không phải là người phát triển!

Bằng lòng tự thức, công khai giải nó ra! Phải ăn năn. Con ăn năn không làm điều này thì nhất định ngày mai không làm điều đó. Mà nói rồi, mà mai làm lại đó, không được! Thì nó sẽ đắm chìm luôn! Hiểu không?

Muốn thanh tịnh là giải nó luôn, thì nó mới thanh tịnh. Chứ không, khi không, “Tui vô cái nhà thanh tịnh, không có ai động đến tui là thanh tịnh! Nhưng mà tâm tui không có chịu giải cái trước thì làm sao có thanh tịnh? Tui phải giải tất cả cái trước ra, nó mới có thanh tịnh!” Đó là kêu là “Công phu giải tỏa.”

Hỏi chớ, tại sao tu mới trả được nợ?

Cho nên, ta tu là ta giải được cái trần tâm tham muốn của chính mình, và không có tiếp tục tham muốn nữa! Cũng hình, cũng như là tận độ, mà mình không có ý chí tận độ, rồi mình muốn Trời, Phật độ cho mình! Đó là cái lòng tham! Trả không được!

Cho nên, mình hành tiến để thức tâm và tự giải, thì mình mới hòa tan trong cái khối thanh tịnh, mình đóng góp trong Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ.

Tận độ mới trả hết nợ! Nợ là vô cùng; thì mình phải làm việc vô cùng thì nó mới sinh ra.

Trước kia nói về đạo, tất nghẽn, không có vô! Giờ, tu lâu rồi, bây giờ nghe nó thấm thía, nghe nó nhanh; bắt nhanh lắm rồi; mình lại nói ra cũng được nữa, mình khuyên người một cách mạnh dạn; đó là mình trả nợ trên đường tu đó!

Mình mở trí, mà nhanh, nhờ cái gì? Nhờ cái tu hành nó mới nhanh.

Cho nên, tương lai các bạn tu ở đây rồi, các bạn nhìn thấy rõ mọi sự việc! Mà nói cũng như tui trước kia, tui đã nói biết bao nhiêu lần, tui cho đó là nói láo, nhưng mà ngày nay tui thấy, thật! Khi tui bước vô phòng này, không bao giờ tui nghĩ một cái chuyện gì, mà ai đặt câu hỏi, tui không bao giờ nghĩ gì, nhưng mà tui thấy cái gì hiện ra là tui nói đúng đó, trả lời ăn khớp và cỏi mở, giúp cho đối phương, và tui đồng học hỏi.

Thấy rõ ràng như vậy, thì cái chân động lực của nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” gia tăng, và làm cho đạo pháp nó trưởng thành trong nội tâm, nội thức. Thì lúc đó chúng ta làm một chút xíu là bằng thế gian làm biết bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, mới xong!

Cho nên, nhiều người dòm tui làm thơ, nắm viết là viết hết trọn; mà có chút xíu! Tại sao? Vì nó đã khôi phục được cái phần thanh nhẹ rõ rệt nó mới làm được; còn nó chưa khôi phục được phần thanh nhẹ rõ rệt, không có làm được một câu! Nửa câu cũng làm không được!

Cho nên, các bạn thấy sự biến nhanh trong khối óc của các bạn tương lai sẽ đóng góp rất nhiều. Không phải tui, nhưng mà mọi người chúng ta đều được nhanh nhẹ như vậy, thì cái gia đình và xã hội của chúng ta tốt biết là bao nhiêu!

Gia đình và nhân loại hạnh phúc! *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Nghiên cứu Mục Bé Tám

Đức Thầy: Tôi, mỗi đêm, sau giờ công phu, tôi có viết trong Mục Bé Tám, trong cái tự nhiên hồn nhiên, chớ không phải bịa đặt; cho nên mỗi ngày, mỗi đêm tôi có viết. Các bạn lấy ra nghiên cứu cái khí điển, và văn chương, hai cái khác nhau! Khí điển đọc ra, động trong tâm thức của các bạn, rồi từ đó các bạn truy lùng ra luồng điển căn bản của chính mình, và cố gắng tu; một ngày nào đó ngộ pháp rất dễ dàng!

TV Hai Không, Khoá 1 (9/1/1995)

THƯ TỪ LAI VÃNG

T.L. 29-12-96
JH

G. S, ngày 20-12-96

Kính Thầy,

Chúng con luôn nhớ đến Thầy và luôn chực hãnh những gì Thầy đã dạy. Con không dám làm Thầy bận tâm vì chúng con tẻ lâu, nhưng hôm nay vì tình trạng con của con bệnh tình càng ngày càng nặng nên con mạo muội viết thư và xin Thầy chỉ dạy phương cách nào để trị bệnh cho con và con. Hai năm trước Thầy đã thưởng và trị cho con của con, bệnh tình có vẻ quan, nhưng sau đó và kéo dài tới nay, căn bệnh càng nặng thêm. Mỗi lần bị động kinh xong lại bị mê sảng, vùng dậy đi lung tung, một chập mới tỉnh hẳn. Trong vòng tháng nay thì đêm đêm bị 3, 4 lần kịch nặng, chúng con cũng không phải làm gì để giải cho con và con. Gần tháng nay con cho uống thuốc "magic tea" và đay đay, uống vẫn chưa thấy kết quả. Mèdalla số 100 bị nám đay nhiều...

Kính xin Thầy chỉ dạy và con xin chúc Thầy khỏe nhiều sức khỏe...

Con

(93)

Pattaya, ngày 29/12/1996

T V Q ,

Thầy đã nhận được thư của con viết không ký tên, không cho biết được của ai và không có địa chỉ để hồi âm, nhưng Thầy cũng am hiểu bệnh tình của cháu. Vậy con nên tiếp tục viết thư nhờ cô B. soạn thuốc mới để giúp đỡ cháu ổn định hơn. Không phải đeo phù hiệu mà hết bệnh, phải sửa thần kinh khởi óc của cháu, thanh lọc đầy đủ thì nó mới được yên. Từ nay về sau, viết thư phải đề tên họ rõ ràng, địa chỉ rõ ràng. Viết thư không địa chỉ phúc đáp, làm phiền Thầy, không giúp đỡ con được. Vậy con nên bình tĩnh, làm việc đúng đắn, rõ rệt, không nên làm chuyện cầu thả như vậy, không thích hợp cho chính con và cũng không giúp ích cho Thầy được việc gì hết, chỉ làm rối loạn hai bên mà thôi. Đáng lẽ Thầy không phúc đáp những thư không địa chỉ, không có tên tuổi. Thầy chỉ trả lời như vậy mà thôi. Nếu có bệnh hoạn, nên liên lạc với chị B, và chị B. sẽ có thuốc mới giúp đỡ cho cháu bình an. Chúc con vui tiến. /,

(94)

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Khóa sống chung 2 Chung Thiên, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	16/9/2024-22/9/2024
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”	Bali, Indonesia	22/09/2024 – 27/9/2024
Giỗ Đức Thầy	Thiền viện Vĩ Kiên	22/9/2024
Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”	Atlanta, Georgia USA	11/11/2024-13/11/2024

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 37, 15-09-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên - Đại Hội Duyên Lành

<https://youtu.be/4AV6rFF2TII?si=VICwc-If1yCfkvmE>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subsribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

09-2024 Đầu niên học hỗ trợ các em khuyết tật, mồ côi, và nghèo khó

<https://youtu.be/wTMiXTxeyKg?si=fLUt6WNqoG9AGxpf>

08-2024 Hỗ trợ học bổng cho sinh viên nghèo

<https://youtu.be/Kruni8EibJk?si=V5eCT3FSZ5xqA1fz>

08-2024 Xây Nhà Tình thương

<https://youtu.be/eWPUJaeclGo?si=iPsdNdnFrGTXRwm>

09-2024 Lớp học vi tính cho khiếm thính - lớp xóa mù chữ - Lớp học giáo lý

https://youtu.be/7Y9oLVLznzk?si=DmrAQ_avZHEyGFFT

09-2024 Nghiệm thu nhà tình thương 54

https://youtu.be/kfr4jzNCvR0?si=i-Wc3IKNCs6c_Rxs

09-2024 Phát 30 xe đạp cho con em người phong

<https://youtu.be/6mKrWS0l838?si=xUtlqHbrBF0Tmxdh>

09-2024 Hỗ trợ 4 trường trẻ em khuyết tật

<https://youtu.be/ezCIKPuCFu0?si=DYdPllVbpnOl6aY->

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Mục Bé Tám Cuốn 32 câu 919 tới 944 - Tháng 10 năm 1992 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/liMnxxSLdzE?si=9uLrynbmsPQcZMRP>

Mục Bé Tám – Sách Nói

http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1129&Itemid=310

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1523 ngày 15-09-2024

<https://youtu.be/sDLRwipw-qw>

Độc Thơ Đức Thầy cuốn 24 – Bài 162 tới 175

<https://youtu.be/nMgQejCiM-c?si=5Ncto6vonwlu0wT>

Ban video kính mời
